

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013)

BT-122-01-AM

การสัมมนาเรื่อง กฎระเบียบการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์:

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09:00 – 12:00 น.

ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน ที่มีระบบการบริหารจัดการวัสดุชีวภาพ ข้อมูลวัสดุชีวภาพ และการมีกฎหมายชีวภาพที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุมเทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆ ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัสดุชีวภาพและข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภายในและต่างประเทศ

วิทยากร

1. ดร. ลี อี อี วิไลจิตร  
รองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
2. ดร. เจนนิเฟอร์ เหลืองสะอาด  
นักวิจัย หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ห้องปฏิบัติการราวิทยา  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
3. ดร. ธนิต ชังถาวร  
ผช. ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
4. ผอ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ผู้แทน
5. ดร. นุบผา เตชะภัทรพร  
นักวิจัย งานวิจัยกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

กำหนดการ

08:30 – 09:00 น.	ลงทะเบียน
09:00 – 09:30 น.	ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในประเทศไทย โดย ดร. เจนนิเฟอร์ เหลืองสะอาด นักวิจัย หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ห้องปฏิบัติการราวิทยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
09:30 – 10:00 น.	การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน: คลังจุลินทรีย์ของประเทศไทย โดย ดร. ลี อี อี วิไลจิตร รองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
10:00 – 10:30 น.	พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 11:00 น.	กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมและ สารพันธุกรรมจากทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013)

	IGC) โดย ดร.ธนิต ชังภาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
11:00 – 11:30 น.	การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ก่อนเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน (AEC) โดย ผอ. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
11:30 – 12:00 น.	กฎระเบียบในการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรจุลินทรีย์ในประเทศไทย โดย ดร. บุษผา เตชะภัทรพร นักวิจัย งานวิจัยกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

จุดน่าสนใจของหัวข้อวิชาการ

การสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นเผยแพร่ความรู้ทางด้านทรัพยากรจุลินทรีย์และการจัดการวัสดุชีวภาพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรับมือกับกฎระเบียบการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ในการเปิดประชาคมอาเซียน ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมและสารพันธุกรรม จากทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC)